

5 NĂM TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT THƯ VIỆN:

# Bước “vươn mình” trong phát triển văn hóa đọc

● ĐÌNH TOÁN (thực hiện)

Sau 5 năm triển khai thi hành Luật Thư viện, Vụ trưởng Vụ Thư viện (Bộ VHTTDL) Kiều Thúy Nga khẳng định, Luật đã tạo “sức bật” mạnh mẽ trong sự nghiệp phát triển thư viện, văn hóa đọc. Với nguyên tắc “lấy người sử dụng làm trung tâm”, các thư viện đã đổi mới phương thức hoạt động, tạo điều kiện cho người dân chủ động tham gia. Nhờ đó, văn hóa đọc trong cộng đồng đã có những chuyển biến tích cực.

Văn Hóa đã có cuộc trao đổi với bà Kiều Thúy Nga để làm rõ hơn về những thành quả cũng như khó khăn còn tồn tại trong quá trình triển khai thi hành Luật.

● **P.V: Sau 5 năm, chúng ta đã thu được những gì trong sự nghiệp phát triển văn hóa đọc, thưa bà?**

- Bà Kiều Thúy Nga: Sau 5 năm triển khai, Luật Thư viện đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao nhận thức của cộng đồng về vai trò của văn hóa đọc trong đời sống. Các thư viện trên cả nước, từ Trung ương đến địa phương, đã cải thiện rõ rệt cả về cơ sở vật chất lẫn chất lượng dịch vụ.

Đặc biệt, việc áp dụng công nghệ thông tin vào hoạt động thư viện đã đem lại hiệu quả cao. Các thư viện lớn như Thư viện Quốc gia Việt Nam, Thư viện Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM và các thư viện cấp tỉnh đã triển khai các dịch vụ tra cứu và mượn tài liệu trực tuyến, số hóa hàng triệu tài liệu để phục vụ bạn đọc. Bên cạnh đó, các chương trình khuyến đọc như Ngày hội sách, cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc đã thu hút sự tham gia đông đảo của mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên. Điều này minh chứng rằng, Luật Thư viện đang thực sự phát huy hiệu quả trong việc xây dựng và lan tỏa văn hóa đọc.

● **Bà đánh giá như thế nào về vai trò của việc huy động nguồn lực xã hội trong thực hiện Luật Thư viện?**

- Xã hội hóa là một xu hướng và nguyên tắc quan trọng để phát triển văn hóa, giáo dục nói chung và thư viện nói riêng. Luật Thư viện đã cụ thể hóa các chính sách xã hội hóa của Nhà nước nhằm huy động được nhiều nguồn lực cho hoạt động thư viện, để cùng lan tỏa tri thức, chung tay phát triển văn hóa đọc. Nhờ sự chung tay từ doanh nghiệp, tổ chức xã hội và các cá nhân, nhiều dự án lớn về thư viện đã được triển khai.

Điển hình như việc các doanh nghiệp tài trợ sách, trang thiết bị công nghệ, hay xây dựng các thư viện số hiện đại. Một số thư viện công cộng và trường học đã

“ Với nguyên tắc lấy người sử dụng thư viện làm trung tâm, trong quá trình thi hành Luật, các thư viện đã chủ động đổi mới phương thức hoạt động. Hành lang pháp lý đã tạo điều kiện để người dân trở thành chủ thể chính trong hoạt động thư viện, được quyền thành lập, hoạt động và sử dụng thư viện... Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng vì thế có chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả đáng khích lệ.”

(Bà KIỀU THÚY NGA,  
Vụ trưởng Vụ Thư viện -  
Bộ VHTTDL)



Luật Thư viện đã tạo hành lang pháp lý vững chắc trong phát triển văn hóa đọc

nhận được hỗ trợ về tài chính để cải thiện không gian đọc và tạo ra các khu vực sáng tạo. Sự đóng góp này không chỉ nâng cao chất lượng dịch vụ mà còn giúp các thư viện mở rộng phạm vi tiếp cận, mang tri thức đến gần hơn với cộng đồng.

● **Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc triển khai thi hành Luật Thư viện đang gặp phải những khó khăn gì, thưa bà?**

- Tuy đạt được nhiều thành công nhưng việc triển khai thi hành Luật Thư viện cũng gặp phải không ít thách thức. Với sự bùng nổ của công nghệ thông tin, sự thay đổi thói quen đọc của người Việt Nam, đặc biệt do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, việc thực thi triển khai Luật Thư viện còn khá khiêm tốn. Nhận thức tại một số Bộ, ngành, địa phương về vai trò của thư viện trong xây dựng môi trường văn hóa còn hạn chế, dẫn đến việc chưa quan tâm và đầu tư cho hoạt

động thư viện, cũng như công tác phối hợp thực hiện còn chưa được đồng bộ. Hiện nay, nhiều thư viện chưa đáp ứng điều kiện thành lập. Đặc biệt, một số thư viện cấp tỉnh chưa có hoặc bị thu hẹp trụ sở, kinh phí ít khiến thư viện không đủ năng lực để triển khai hoạt động, không

thực hiện được đúng, đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của mình.

Hạ tầng công nghệ thông tin tại nhiều thư viện chưa đồng bộ, gây khó khăn trong việc số hóa tài liệu và cung cấp dịch vụ trực tuyến. Bên cạnh đó, nhận thức về vai trò của văn hóa đọc trong cộng đồng, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa vẫn còn hạn chế, khiến các thư viện chưa thu hút được đông đảo bạn đọc. Việc huy động nguồn lực xã hội cũng chưa phát huy hết tiềm năng, phần lớn vẫn phụ thuộc vào ngân sách nhà nước.

● **Theo bà, chúng ta cần những giải pháp nào để khơi thông nguồn lực trong thực hiện Luật Thư viện, để văn hóa đọc thực sự “vươn mình”?**

- Để khơi thông nguồn lực trong thực hiện Luật Thư viện và phát triển văn hóa đọc mạnh

mẽ hơn, chúng ta cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Trong đó, cần tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực của hệ thống pháp luật lĩnh vực thư viện. Cùng với đó, vai trò quản lý nhà nước về thư viện của các Bộ, ngành, địa phương cần được tăng cường.

Ngoài ra, việc chuyển đổi số trong quản lý, phục vụ thư viện phải tiếp tục được triển khai mạnh mẽ theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển tài nguyên thư viện số và đẩy mạnh liên kết, chia sẻ giữa các thư viện nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng của mọi đối tượng trong thời kỳ chuyển đổi số...

Trong công tác tuyên truyền, các Bộ, ngành, địa phương và chính các thư viện cần tổ chức nhiều hơn nữa các chương trình tuyên truyền, giáo dục cộng đồng về giá trị của văn hóa đọc, đặc biệt là ở vùng nông thôn, vùng khó khăn. Cuối cùng, phải nâng cao nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của sự nghiệp phát triển thư viện trong bối cảnh chuyển đổi số cũng như phát triển văn hóa đọc.

Để làm được những điều này, chúng ta rất cần xây dựng thêm các cơ chế khuyến khích sự tham gia của doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ và cộng đồng trong việc đầu tư, tài trợ và đồng hành cùng các hoạt động thư viện. Những giải pháp này sẽ là động lực để văn hóa đọc thực sự “vươn mình”, lan tỏa, đóng góp tích cực vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. ■